

# นักบัญชียุค 4.0



เมื่อเราพูดถึง “นักบัญชี” เรามักจะนึกถึงวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการกระทบตัวเลขต่าง ๆ ให้ตรงกับหลักฐานทางเอกสารที่มีเพื่อนำมารวบรวมรายงานให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินต่าง ๆ เข้าใจสถานะและฐานะทางการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ด้วยความแตกต่างของอุตสาหกรรมและความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ นักบัญชีได้กำหนดมาตรฐานทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของฐานะทางการเงินของบริษัทมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่นักบัญชีอาจต้องหันกลับมาใส่ใจเพื่อทำให้รายงานทางการเงินมีความหมายมากกว่าเอกสารที่ถูกต้อง คือ “การจัดทำให้รายงานทางการเงินเข้าใจได้ง่าย”

การจัดทำให้รายงานทางการเงินเข้าใจได้ง่ายนั้น หมายถึง ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ผู้ที่จะสามารถทำให้ข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นั้นจะต้องเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้และมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ใช้รายงานนั้นเข้าใจประเด็นที่รายงานว่านักบัญชีต้องการให้ผู้ใช้เข้าใจอะไรจากตัวเลขและข้อมูลที่รายงานในหมายเหตุประกอบงบ

นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เป็นผู้ที่ควรจะต้องเข้าใจข้อมูลและตัวเลขทุกตัวในรายงานทางการเงิน เพราะผู้มีส่วนได้เสียหลักของนักลงทุนสัมพันธ์ คือ ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพที่พึ่งพารายงานทางการเงินประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินของบริษัท ดังนั้น จึงต้องการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และเข้าใจได้ง่าย

**“ข้อมูลที่ชัดเจน”** หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรายงานนั้นมีที่มาที่ไป หรือ วิธีคำนวณที่ง่ายในการเข้าใจ

**“ข้อมูลที่เพียงพอ”** หมายถึง ตัวเลขที่รายงานนั้นสามารถอธิบายองค์ประกอบของตัวเลขที่รายงานได้ครบ โดยผู้ใช้ไม่ต้องขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

**“ข้อมูลที่เข้าใจง่าย”** หมายถึง การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเลขโดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ด้วยประสบการณ์ในการเป็นนักลงทุนสัมพันธ์มากกว่า 20 ปี พบว่ารายงานทางการเงินนั้นมีคำนิยามและวิธีการที่ยากในการทำความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความซับซ้อนของการทำธุรกิจ และ/หรือ ตราสารทางการเงินลักษณะใหม่ ๆ และ/หรือ รูปแบบในการลงทุนที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ประกอบไปกับการรักษามาตรฐานแห่งความถูกต้องของการเป็นนักบัญชีที่รายงานข้อมูลทางการเงินจึงต้องเป็นคำนิยามเฉพาะหรือที่เรารู้จักกันว่า ภาษานักบัญชี ที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ นักบัญชี

ความสำเร็จของนักบัญชี ควรจะเป็น “การทำรายงานทางการเงินให้เข้าใจได้ง่าย” มากกว่าความสามารถในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสากลว่าไม่มีคนเข้าใจหรือไม่ ทักษะการสื่อสารควรเป็นสิ่งทีนักบัญชีต้องให้ความสำคัญในโลกปัจจุบัน จริงหรือไม่ .... **โลกกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วบนความสะดุดสบายเป็นรากฐาน .... ถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้เห็น “นักบัญชี 4.0”**

โดย..กอบบุญ ศรีชัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
ด้านการบัญชีบริหาร

